



Huyện ủy Bình Tân tập trung kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy

✦ **Nguyễn Văn Mách** ✦

Công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao vị trí, vai trò và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ở tại địa phương, cơ sở.

Đảng bộ huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) có 36 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, 160 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 2.829 đảng viên. Xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các nghị

quyết Đảng bộ huyện đã đề ra. Bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và tình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy, trong đó chú trọng và tập trung kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là về đoàn kết nội bộ; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, địa phương, đơn vị; việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và các giải pháp khắc phục của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ

biến những điểm mới, những điểm có bổ sung, sửa đổi, phù hợp với tình hình hiện nay đến tất cả cán bộ, đảng viên để hiểu, nắm rõ và thực hiện. Đồng thời, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Đảng nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; khắc phục tình trạng hình thức, khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT hoặc buông lỏng, thực hiện không nghiêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, thành phần đoàn đều do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn và cơ cấu thêm các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng các ngành chuyên môn, cơ quan Thanh tra có chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên sâu trong các nhiệm vụ, lĩnh vực tham gia là thành viên. Sau khi

* Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy Bình Tân, Vĩnh Long



đoàn kiểm tra, giám sát kết thúc công việc, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đều nhanh chóng có ý kiến kết luận, chỉ đạo các tổ chức đảng kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng giải pháp, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 279 tổ chức đảng và 339 đảng viên; kết luận thực hiện tốt 98 tổ chức đảng và 101 đảng viên, 181 tổ chức đảng và 222 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 16 đảng viên. Giám sát chuyên đề 213 tổ chức đảng và 277 đảng viên; kết luận thực hiện tốt 80 tổ chức đảng và 95 đảng viên, có khuyết điểm 133 tổ chức đảng và 182 đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện xử lý kỷ luật 80 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 21, cảnh cáo 22, cách chức 19, khai trừ ra khỏi Đảng 18 trường hợp. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm; yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác tổ

chức, cán bộ; tập trung rà soát tiêu chuẩn cán bộ, kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ của UBKT từ huyện đến cơ sở (riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y bổ sung 16 đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT đảng ủy; chuẩn y thành lập mới 3 UBKT đảng ủy với 9 ủy viên; chuẩn y bổ sung 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm và bổ sung 3 ủy viên UBKT Huyện ủy). Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 657 đồng chí là cấp ủy viên và ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở; cử 7 đồng chí tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra do Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức. UBKT từ huyện đến cơ sở quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã coi trọng việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm có

hiều bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, các cuộc kiểm tra bảo đảm đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng. Sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể và cá nhân có vi phạm. Nhìn chung, các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; kịp thời ngăn chặn, cảnh báo, răn đe cán bộ, đảng viên vi phạm; góp phần ổn định tình hình địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tích cực đấu tranh, phòng tránh, ngăn chặn sai phạm, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Phát huy các kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bình Tân sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(Xem tiếp trang 64)



kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng... Tổ chức, bộ máy và cán bộ UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện được kiện toàn, vừa có tính kế thừa vừa có hướng phát triển. Vị trí, vai trò của UBKT các cấp được nâng lên, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những kết quả tích cực của UBKT các cấp trong huyện thời gian qua có sự đóng góp tích cực của cá nhân anh Ký Trọng Sinh. Với vai trò là

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015, anh đã cùng tập thể UBKT Huyện ủy tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Với những thành tích đã đạt được, UBKT Huyện ủy và cá nhân anh Ký Trọng Sinh được Trung ương, tỉnh, huyện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác. Đó là sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy đảng và chính quyền Trung ương và địa phương dành cho anh Ký Trọng Sinh - một Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy giản dị, trách nhiệm, yêu nghề và yêu lao động sản xuất. □

Huyện ủy Bình Tân... (Tiếp theo trang 12)

Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định; xem xét xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các lĩnh vực nhạy cảm; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, UBKT các cấp, cán bộ và đảng viên trong công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm phát huy nhân tố tích cực, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lệch lạc, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong Đảng; không ngừng xây dựng, củng cố UBKT từ huyện đến cơ sở, góp phần đưa công tác kiểm tra Đảng vào nền nếp. Lãnh đạo, chỉ đạo xác minh giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo,

khiếu nại theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Bình Tân với tinh thần đoàn kết, chủ động, nhất trí, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. □